

ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

"จริงใจ ทำอย่างที่บอก"

•เมื่อวาน กก.อำนวยการ ได้ประชุมร่วมกัน มีการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้มอบหมายงานไปในการประชุมครั้งก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 5 ส.ที่เลขานุการ(คุณพันธ์ฉวี) อาสารับผิดชอบ ก็ได้มารายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมฟัง วันนี้ได้มอบหมายงานให้พนักงานไปทำการ "ส-สะสาง" ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค.61 ซึ่งเป็น "ส" ตัวแรกที่ต้องรีบดำเนินการ "พี-น้องสมาชิก" ท่านใดที่มาใช้บริการที่สหกรณ์ระหว่างนี้ถ่ายภาพเก็บไว้จะครับ เพราะนั่นคือภาพก่อนทำ 5 ส.ที่ท่านจะไม่ได้เห็นอีกแล้วตั้งแต่ มี.ค.62 เป็นต้นไป

•ติดตามการวิเคราะห์งานในความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งน้องๆพนักงานก็ให้ความร่วมมืออย่างดี ทำการบ้านมาส่งครบทุกคน แม้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมก็ให้กลับไปทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อทำออกมาให้เป็นภาพรวมของ "สำนักงานสหกรณ์ฯ" ให้ได้

•นอกจากนั้นยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการคิดและคำนวณต้นทุนของสหกรณ์อย่างรอบด้านของเหรียญก (คุณสุทิน)และผู้จัดการ ซึ่งก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับ 11 ธ.ค. คงมี report เสนอ กก.ดำเนินการได้ครับ "ต้นทุนสหกรณ์" เป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในการ "ตัดสินใจ" บริหารงานสหกรณ์ครับ

•ท่านรอง ปธ.สมพร ได้รายงานความคืบหน้าการคิดผลิตภัณฑ์(product) ระดมเงินฝาก 11 ธ.ค. คงได้เห็นหน้าตากันละครับว่าจะนำเสนอใจขนาดไหน จะสามารถระดมเงินฝากได้เท่าไร

•"การพัฒนาคุณภาพบริการ" ที่กก.ชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็ได้มีการพูดคุยและมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ หลายเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของ กก.ย่อยหลายคณะ เช่น เรื่องประเมินความพึงพอใจหลังการรับบริการด้วยการยิง QR CODE ก็อยู่ในระหว่างการ design ระบบ ที่ กก.IT ดูแล ก็มีความก้าวหน้าไปมาก ภายใน ธ.ค.นี้คงได้ทดลองใช้ครับ "ระบบสมาชิกออนไลน์" ก็อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนในชื่อ www.mukcoop.com ภายในไตรมาส 2/2562 หรือก่อน เม.ย.62 คงให้บริการได้ครับ(อาจเร็วกว่านี้) จะมี

การพูดคุยติดตามความก้าวหน้าอีกครั้งใน 4 ธ.ค.61 ก่อนที่จะไปรายงานให้ที่ประชุม กก.ดำเนินการทราบใน 11 ธ.ค.61 ต่อไป หรือ เรื่องสังคายนา "สวัสดิการสมาชิก" เรื่องกระบวนการสื่อสารข่าวสารให้ "พี-น้องสมาชิก" ทราบอย่างเป็นระบบ ที่ กก.ศึกษาและ ปสช.ดูแลอยู่ก็จะประชุมติดตามความก้าวหน้าในบ่ายวันที่ 4 ธ.ค.61 ด้วยเช่นกัน ส่วน กก.เงินกู้ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือทบทวนกระบวนการในการส่งคำขอกู้ การพิจารณาเงินกู้ การทำสัญญา จนถึงการจ่ายเงินกู้ ไปแล้ว คงนำเข้า 11 ธ.ค.ต่อไปครับ

ทุกๆเรื่องที่กำลังมาข้างต้นอยู่ใน "ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี" ที่ กก.พัฒนายุทธศาสตร์สหกรณ์ ร่างไว้เกือบหมดแล้วครับ ที่ต้องใช้คำว่า "เกือบหมด" นั้นก็เพราะว่าเราต้องการให้ "สมาชิก" ได้ "มีส่วนร่วม" ในการกำหนดยุทธศาสตร์สหกรณ์ด้วยครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 4-5 ในการจัดทำ "ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี" ของ กก.ชุดนี้ครับ ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 1 ปรึกษา อ.วิทยากร พร้อมกับนำเสนอ input data base ของสหกรณ์(พ.ย.61)(ดำเนินการเสร็จแล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 กก.ยุทธศาสตร์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี(พ.ย.61)(ดำเนินการเสร็จแล้ว)

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอ กก.ดำเนินการทั้งคณะเพื่อให้ความเห็นชอบ(ธ.ค.61)

ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วย(ม.ค.62) และ

ขั้นตอนที่ 5 ขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

•นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันอีกหลายเรื่องครับ

•ต้องขออภัยที่ "คณะกรรมการดำเนินการ" ชุดที่ 27 ให้ "ของขวัญปีใหม่ 2562" สำหรับ "พี-น้องสมาชิกสหกรณ์" ก่อนปีใหม่เร็วไปนิดนึงนะครับด้วยการ "ขยายวงเงินกู้สามัญเป็น 3 ลบ." และ "ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงมา 0.25%" ซึ่งจะมีผลในวันพรุ่งนี้แล้วครับ ขออภัยจริงๆ

•เออละ! เพื่อเป็นการแทนคำขออภัยที่ให้ของขวัญเร็วไป เมื่อวาน(29 พ.ย.) "กก.อำนวยการ" ก็ได้พิจารณา ร่วมกันและเห็นชอบที่จะเสนอให้ "ของขวัญปีใหม่ 2562" อีกชิ้นหนึ่งสำหรับ "พี-น้องสมาชิก" ทุกคนที่มี

คุณสมบัติครบ ส่วนจะเป็นอะไรนั้น "อย่ารอคอยแต่จงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยพลัน" รอวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นิดนึงครับเพื่อให้ "กก.ดำเนินการ" ทั้งคณะให้ความเห็นชอบก่อนครับ และเชื่อว่าถ้า กก. ดำเนินการให้ความเห็นชอบแล้ว น่าจะมีผลตั้งแต่ 17 ธ.ค.61 และสิ้นสุดใน 31 ม.ค.62 ครับเป็นแค่ช่วง promotion ครับ

•ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่จะลืมเล่าให้ฟังไม่ได้ครับคือ "การทำ Branding ของสหกรณ์" ให้ "พี-น้องสมาชิก" มีภาพจำที่ดีสำหรับสหกรณ์ของเราครับ เรื่องนี้ กก.พัฒนายุทธศาสตร์สหกรณ์รับไปกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์สหกรณ์แล้วครับ

•ส่วน "พี-น้องสมาชิกสมทบ" ที่สอบถามมากในเรื่องสิทธิต่างๆ กก.ดำเนินการชุดนี้ไม่ได้นั่งนอนใจครับ "สิทธิใดที่กฎหมายห้ามไว้ก็คงเป็นไปตามนั้น" ซึ่งผมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วพบว่า "เฉพาะสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆในที่ประชุมใหญ่(เมื่อไม่นับเป็นองค์ประชุม ก็ย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย) และการเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ครับที่ไม่มีสิทธิ"(ข้อบังคับข้อ39) แต่สิทธิอื่นๆข้อบังคับไม่ได้ห้ามไว้ครับ ข้อบังคับข้อ 58 ยังเขียนไว้ด้วยซ้ำไปครับว่า "การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสมทบทราบด้วย" ดังนั้น เมื่อแจ้งการประชุมใหญ่ให้ทราบและเมื่อสมาชิกสมทบเข้าประชุม สิทธิได้รับเบี้ยประชุม สิทธิได้รับรางวัลต่างๆในที่ประชุม ก็ไม่ได้มีข้อบังคับหรือระเบียบใดๆห้ามไว้ครับ กก.ดำเนินการชุดนี้จะดูแล "พี-น้องสมาชิก" ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมครับ

•ถ้านับจากวันที่ 8 พ.ย.61 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561 และเป็นวันเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 27(บางส่วน)ด้วยนั้น ถึงวันนี้เรามีเวลาทำงานยังไม่ถึง 1 เดือนเลยครับ แต่ผลงานหลายอย่างได้ถูกขับเคลื่อนออกมาอย่างเป็นระบบพอสมควร ผมเชื่อว่านับแต่ไตรมาส 2 ของปีบัญชีนี้เป็นต้นไป น่าจะเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังสำหรับผลงานแล้วครับ และอยากบอกว่า "คณะกรรมการดำเนินการ" ชุดที่ 27 มี "ความจริงใจ และจะทำอย่างที่บอก" ไว้ครับ

ด้วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น

วิทยา ธารประเสริฐ

ประธานกรรมการ 30-11-61